



TÒA GIÁM MỤC HÙNG HÓA

70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội

Tel: 04 33 832 453

Email: tgmsontay@gmail.com

Sơn Tây, ngày 23 tháng 12 năm 2016

THƯ NGỎ

Trọng kính Quý Đức Cha,

Kính thưa Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Vị ân nhân, thân nhân, thân hữu và bà con đồng hương Giáo phận Hưng Hóa tại Ba Miền đất nước Việt Nam và ở hải ngoại,

HỘI ĐỒNG HƯƠNG & THÂN HỮU HÙNG HÓA (HĐHTHHH) năm nay họp mặt lần V vào ngày 31/12/2016, tại giáo xứ Sơn Lộc, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TpHCM. Tên của giáo xứ ghi nhớ lại kỷ niệm vào năm 1954, rất nhiều gia đình từ quê hương giáo xứ Bách Lộc, Vĩnh Lộc.v.v...tỉnh Sơn Tây, giáo phận Hưng Hóa miền Bắc di cư vào địa phương đây góp phần xây lập nên giáo xứ này. Nhân dịp kính viếng Đất Thánh của giáo xứ chúng ta ghi ơn và cầu nguyện cho nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân gốc Hưng Hóa lớp người đi trước đã an nghỉ nơi đây. Nhờ lời bầu cử của các ngài, chúng ta là con cháu được mãi mãi kết nối tình hiệp thông giữa anh chị em thuộc cùng một đại gia đình giáo phận mẹ.

Trong năm 2016 vừa qua, nhờ sự nhiệt thành điều hợp hoạt động của Cha Đại Diện Hưng Hóa Miền Nam và Ban Đại diện, HĐHTHHH đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động mà Bản Hội đã cùng nhau đề xướng trong lần họp mặt hồi tháng 10/2015. Kế hoạch đó theo 2 hướng: Hướng thứ I liên kết anh chị em Di dân gốc Hưng Hóa đang sinh sống lao động tại Miền Nam thành các nhóm có tổ chức, giúp nhau ổn định cuộc sống đạo đời, hội nhập với môi trường mới. Cụ thể các nhóm đồng hương Dư Ba, Hiền Quan, Ngô Xá, Tạ Xá v.v...đã được hình thành, sinh hoạt định kỳ đều đặn. Hướng thứ II là tổ chức anh chị em đồng hương chung tay với nhau trong việc trợ giúp về quê Bắc cho có hiệu quả. Tôi rất vui mừng được biết trong năm 2016, HĐHTHHH Miền Nam đã phát động các hội viên trợ giúp cho một giáo xứ trọng điểm trong giáo phận mẹ, đó là giáo xứ Kiệt Sơn nơi địa bàn vùng sâu vùng xa tuyến đầu truyền giáo, số tiền là 200 000 000VNđ (hai trăm triệu đồng). Số tiền đó đã góp phần chi phí cho giáo xứ Kiệt Sơn xây mới cơ sở Nhà thờ, nhà giáo lý, nhà xứ.

Bước sang năm 2017, tôi ước mong HĐHTHHH đạt được thành tích cao hơn nữa về cả hai hướng. Hướng thứ I, Bản Hội sẽ mời gọi trong số khá đông linh mục và tu sĩ tại Miền Nam có gốc gác và thân hữu Hưng Hóa, thêm nhiều vị tham gia sinh hoạt hội viên. Các con cái đồng hương tại Miền Nam cũng như Giáo phận mẹ rất cần sự trợ giúp bằng lời cầu nguyện và hoạt động mục vụ của thành phần ưu tú này. Hướng thứ II, việc trợ giúp Giáo phận quê hương Miền Bắc, năm nay xin Bản Hội hướng về giáo xứ Điện Biên cũng thuộc địa bàn vùng sâu vùng xa tuyến đầu truyền giáo. Sau hơn 10 năm kiên trì khắc phục mọi khó khăn, các linh mục và tu sĩ giáo phận nhà đã đem Tin Mừng đến cho số đông đồng bào dân tộc người H'Mông, đồng thời đi tìm gặp và qui tụ "các chiến lạc" người Kinh, là những gia đình công giáo từ miền xuôi lên đây làm ăn ở rải rác khắp vùng kinh tế mới. Đã lâu năm xa quê, sống mất hút trong vùng sâu vùng xa, các gia đình này cấp thiết phải được tái loan báo Tin Mừng. Tạ ơn Chúa, trong năm Lòng Chúa thương xót 2016, Chúa đã mở lòng mở trí cho các vị chính quyền địa phương nhìn nhận quyền sống đạo của giáo dân, chính thức chấp nhận cho thành lập giáo xứ và cho 2 linh mục tới phục vụ tại chỗ. Nhưng hiện nay, đất đai làm cơ sở tôn giáo chưa có, các cha phải tạm trú làm lễ tại nhà giáo dân. Xin Quý hội viên HĐHTHHH nhiệt tình tham gia cùng với toàn thể Giáo phận quyền góp ủng hộ giáo xứ Điện Biên cấp bách xây dựng nhà nguyện, nhà giáo lý, nhà xứ, cơ sở từ thiện...để kịp thời phục vụ cho sinh hoạt các mặt của giáo xứ.

Anh chị em thân mến,

Hòa chung với niềm vui mừng hân hoan Mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2017, tôi xin gửi tới từng người lời cầu chúc AN BÌNH và THĂNG TIẾN. Nguyện xin Chúa chúc lành cho cuộc Họp mặt của HĐHTHHH năm nay đạt được nhiều thành quả. Tôi xin Đức Cha Phụ tá An-phong Nguyễn Hữu Long và các cha hữu trách đại diện đồng hành họp mặt với anh chị em. Từ quê hương thân thương Miền Bắc tôi và toàn thể các thành phần Dân Chúa trong Giáo phận xin hiệp thông trong tình liên kết và lời cầu nguyện.



Gioan Maria Vũ Tất
Giám mục giáo phận Hưng Hóa